

Số: /SYT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 11 năm 2021

V/v Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cho tặng.

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong ngành.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn SunGroup (Công ty cổ phần mặt trời 2), Tập đoàn Viettel, Công ty Cổ phần tập đoàn T&T, Công ty xi măng Nghi Sơn ..., các đơn vị y tế trong ngành đã được cho tặng một số trang thiết bị y tế (Máy thở, Hệ thống xét nghiệm realtime PCR, máy tạo oxy, máy đo bão hòa oxy trong máu ...), xe ô tô cứu thương và các tài sản khác thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hoặc được tài trợ trực tiếp để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cho, tặng, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được cho tặng theo Biểu mẫu đính kèm (Thời gian báo cáo: Năm 2020-2021).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất ngày 25/11/2021 qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử TDOffice và qua địa chỉ Email: Duckhtcsyt@gmail.com.

2. Đối với các đơn vị đã tiếp nhận tài sản cho tặng nhưng chưa thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân, khẩn trương phối hợp với đại diện nhà tài trợ tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý và thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ; Văn bản hướng dẫn số 5704/STC-QLCSGC ngày 17/9/2021 của Sở Tài chính về việc tiếp nhận tài sản cho, tặng.

Trường hợp gặp khó khăn trong việc liên hệ với các nhà tài trợ, phản ánh về Sở Y tế để phối hợp xử lý.

3. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của

Chính phủ, thực hiện hạch toán, theo dõi và quản lý tài sản được cho, tặng theo đúng quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

4. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản được cho, tặng hiệu quả, đúng mục đích, phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, KHTC (ĐứcNM).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Ngọc Thơm